



Title :	มพล. ปลื้ม รพ. รัฐ-เอกชน ขานรับบัณฑิตพยาบาล แห่งองค์ทำงาน ชม 'ขยัน อดทน คล่องภาษา'
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ท้องถิ่นหนังสือ ฉบับที่ ๓๐ หน้า ๗
Date :	เดือน เมษายน ๒๕๕๖

มพล.ปลื้ม รพ.รัฐ-เอกชน ขานรับบัณฑิตพยาบาล แห่งองค์ทำงาน ชม 'ขยัน อดทน คล่องภาษา'

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555 ณ ห้องเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 74 คน เข้ารับมอบหมวกพยาบาลและเข็มวิทย์ฐานะ เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพของประชาชนต่อไป โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมพิธี โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มพล. กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555 และว่า การเรียนตลอด 4 ปี มีความเหนียวแน่นและต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากที่จะทำให้ตนเองบรรลุเป้าหมายสำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นพยาบาล จึงขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนตระหนักไว้ว่า วิชาชีพพยาบาลนั้นมีเกียรติและมีคุณูปการต่อผู้คนและสังคมโดยรวม ขอให้มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนเองและสิ่งที่ได้ร่ำเรียนมา

ด้าน รศ.สุปราณี อัครเสรี คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มพล. เปิดเผยว่า บัณฑิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต มพล. ได้เข้าไปทำงานทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตว่าบัณฑิตของ มพล. มีความรู้ในวิชาชีพเป็นอย่างดี มีสัมมาคารวะ ขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน บางแห่งก็ตอบรับมาว่ามีทักษะด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษดีกว่าทั่วไป ในปีที่ผ่านมา มีโรงพยาบาลรัฐและเอกชนเข้ามาจองตัวนักศึกษาไปทำงานตั้งแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาในรุ่นนี้ไม่มีงานทำทั้งหมดแล้ว นอกจากนี้เสียงตอบรับที่ดียังได้รับจากจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนแต่ละปีเพิ่มมากขึ้น แม้ระบบการคัดเลือกนักศึกษาของ มพล. จะมีหลายช่องทาง ก็พบว่าผู้สมัครเข้าเรียนพยาบาลมพล. มากขึ้นในทุกช่องทาง



มพล.ปลื้ม รพ.รัฐ-เอกชน ขานรับบัณฑิตพยาบาล แห่งองตัวทำงาน ชม 'ขยัน อดทน คล่องภาษาอังกฤษ'

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555 ณ ห้องเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 74 คน เข้ารับมอบหมวกพยาบาลและเข็มวิทย์ฐานะ เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพของประชาชนต่อไป โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมพิธี โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มพล. กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร ปีการศึกษา 2555 และว่า การเรียนตลอด 4 ปี มีความเหนียวแน่นและต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากที่จะทำให้ตนเองบรรลุเป้าหมายสำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นพยาบาล จึงขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนตระหนักไว้ว่า วิชาชีพพยาบาลนั้นมีเกียรติและมีคุณูปการต่อผู้คนและสังคมโดยรวม ขอให้มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนเองและสิ่งที่ได้ร่ำเรียนมา

ด้าน รศ.สุปราณี อัทธเสรี คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มพล. เปิดเผยว่า บัณฑิตพยาบาลศาสตร มพล. ได้เข้าไปทำงานทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตว่าบัณฑิตของ มพล.มีความรู้ในวิชาชีพเป็นอย่างดี มีสัมมาคารวะ ขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน บางแห่งก็ตอบรับมาว่ามีทักษะด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษดีกว่าทั่วไป ในปีที่ผ่านมา มีโรงพยาบาลรัฐและเอกชนเข้ามาจองตัวนักศึกษาไปทำงานตั้งแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาในรุ่นนี้มีงานทำทั้งหมดแล้ว นอกจากนี้เสียงตอบรับที่ดียังได้รับจากจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนแต่ละปีเพิ่มมากขึ้น แม้ระบบการคัดเลือกนักศึกษาของ มพล.จะมีหลายช่องทาง ก็พบว่าผู้สมัครเข้าเรียนพยาบาลมพล.มากขึ้นในทุกช่องทาง

